

Năm 2024

THỨ HAI

Phát hành: 05/8/2024

Bản tin

Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG.....	1
1. TPHCM: Chuyển động tốt từ chính quyền số.....	1
2. Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông	2
3. Tiền Giang: Phát huy hiệu quả các mô hình điểm của Đề án 06	3
4. Tây Ninh: Công bố thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh IOC-EDU	4
5. Bình Thuận: Yêu cầu hoàn thành thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh	5
6. Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.....	6
7. Hải quan Thái Nguyên: Đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi thương mại.....	6
8. Bà Rịa-Vũng Tàu: Đến nhà giúp dân làm thủ tục hành chính	8
LĨNH VỰC CẢI CÁCH	9
9. Liên thông dữ liệu BHYT cho trẻ chậm nhất sau 4 giờ	9
10. Khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính - mô hình đột phá nhờ dám nghĩ, dám làm	9
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	10
11. Thanh Hoá dẫn đầu cả nước về số đơn vị hành chính sáp nhập	10
12. Đồng Nai kiến nghị không ban hành quyết định giao biên chế hàng năm	11

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

TPHCM: Chuyển động tốt từ chính quyền số

Giám đốc Sở TT&TT TP HCM Lâm Đình Thắng cho biết chuyển đổi số (CDS) là một trong những ưu tiên hàng đầu của TP HCM và được tập trung đầu tư nhiều năm qua. Những thành tựu trong việc xây dựng chính quyền số góp phần quan trọng để TP HCM nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Điển hình là thống nhất một Ban Chỉ đạo CDS do người đứng đầu chính quyền làm Trưởng ban để có sự định hướng tập trung, thống nhất; chuyển từ đầu tư dự án lớn sang những hạng mục, dự án vừa phải nhưng giải quyết ngay được vấn đề trước mắt; chuyển từ ưu tiên mua sắm thiết bị sang ưu tiên phát triển ứng dụng... Từ đó, thứ hạng về CDS của TP HCM tăng liên tục từ năm 2021 đến 2023, với năm 2023 thành phố xếp thứ 2/63 tỉnh, thành. Đây là minh chứng cho những động thái đúng hướng nêu trên.

Theo ông Thắng, CDS đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính và quản trị của TP HCM. Thành phố đã tích hợp hơn 40 công dịch vụ công vào cổng duy nhất kết nối với hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia; công tác quản lý của nhiều ngành như y tế, giao thông vận tải, giáo dục - đào tạo, tài nguyên - môi trường trở nên hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống quản trị thực thi đã có thể giúp lãnh đạo thành phố theo dõi quá trình thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đại hội, chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm; nắm được kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân hằng ngày. Việc theo dõi tiến trình xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua Cổng 1022 cũng chặt chẽ hơn.

"Thời gian qua, công tác CDS của thành phố có sự thay đổi và bước chuyển động tích cực, góp phần vào việc cải cách hành chính, hoạt động chỉ đạo, điều hành của nhiều địa phương, đơn vị" - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đánh giá.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều sản phẩm CDS được địa phương, sở, ngành áp dụng linh hoạt, mang lại kết quả cao. Trong đó, tại kỳ họp thứ 17 vừa qua, lần đầu tiên HĐND TP HCM sử dụng "trợ lý ảo" để thẩm tra nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM cho biết với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban HĐND thành phố, văn phòng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thử nghiệm phần mềm hỗ trợ hoạt động của HĐND thành phố, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Phần mềm này nằm trong giai đoạn 1 Đề án xây dựng "trợ lý ảo" phục vụ công chức và lãnh đạo thành phố. Đây là một nội dung quan trọng của kế hoạch CDS nhằm nâng cao năng suất làm việc của cán bộ, công chức cũng như giúp lãnh đạo thành phố ban hành những quyết định kịp thời.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM, nhận xét "trợ lý ảo" giúp đại biểu tiện lợi trong quá trình thẩm tra tờ trình của UBND TP HCM. Đại biểu có thể nắm bắt ngay nội dung chính của tờ trình thông qua chức năng ứng dụng AI tóm tắt văn bản. Đại biểu được hỗ trợ cung cấp văn bản quy phạm pháp luật liên quan nội dung tờ trình, qua đó việc thẩm tra hiệu quả hơn. (Nld.com.vn 03/8, Phan Anh)[Về đầu trang](#)

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa phê duyệt 46 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó có 29 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT Hà Nội; 17 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc TP Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 4183 ngày 21/8/2023 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện thuộc TP Hà Nội.

Thời gian tới, UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc phê duyệt và triển khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 3958 là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của Thành phố trong việc xây dựng một nền hành chính công minh bạch, hiệu quả và hiện đại. (Baodautu.vn 03/8, Linh Nguyễn) [Về đầu trang](#)

Tiền Giang: Phát huy hiệu quả các mô hình điểm của Đề án 06

Qua thời gian triển khai 21 “Mô hình điểm” của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, bên cạnh việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 5 “Mô hình điểm” do Công an tỉnh chủ trì, Công an tỉnh còn phối hợp thực hiện các mô hình do các sở, ngành chủ trì. Qua đó, nhiều mô hình đã mang lại lợi ích thiết thực trong công tác quản lý con người, quản lý xã hội.

Mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà công vụ do Công an tỉnh chủ trì thực hiện, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ vai trò là đơn vị chủ công, nòng cốt.

Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích khi sử dụng phần mềm ASM đối với 600 cơ sở kinh doanh lưu trú (CSKDLT) trên địa bàn tỉnh. Từ đó, các CSKDLT đồng tình, thống nhất cao trong thực hiện mô hình.

Đến nay, có 508 CSKDLT có tài khoản ASM, gần 200 cơ sở trang bị thiết bị quét mã đầu đọc QR Code, đã có hơn 73.000 lượt thông báo lưu trú sử dụng mã quét QR trên ứng dụng VNeID, thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD. Ông Võ Quang Bình, chủ khách sạn Sen Vàng 2, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho cho biết, lúc đầu khi mới sử dụng phần mềm lưu trú ASM hay bị kẹt mạng, tuy nhiên mấy tháng sau này rất trôi chảy, thuận tiện.

Anh Bùi Duy Mạnh, lễ tân khách sạn Trúc Quỳnh thuộc xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho cho biết, trước đây, khi có khách đến thì mình phải xem và ghi lại thông tin hơi lâu, khách cũng phiền. Bây giờ có thiết bị, nhập thông tin của khách được nhanh hơn, không mất nhiều thời gian và trên hệ thống mình cũng có thể tính tiền được luôn.

Để triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Khám, chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID”, Sở Y tế đã ban hành các công văn hướng dẫn triển khai đến các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hữu Diệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết: “Việc khám, chữa bệnh BHYT bằng cách sử dụng thẻ CCCD có gắn chip điện tử

đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân, như giảm thời gian làm thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh sẽ giảm 2 đến 3 bước trong quy trình 6 bước của khám, chữa bệnh BHYT, người bệnh không cần mang theo thẻ BHYT, hoặc nếu mất thẻ BHYT vẫn khám, chữa bệnh được.

Việc khám, chữa bệnh BHYT bằng cách sử dụng thẻ CCCD có gắn chip điện tử đã góp phần cải cách thủ tục hành chính của bệnh viện, giảm các giấy tờ liên quan, tiếp nhận bệnh nhanh và thuận lợi, nhân viên y tế xác định đúng người bệnh trên thẻ; hạn chế tối đa việc mượn thẻ BHYT”, Bác sĩ Diệp cho hay.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 100% cơ sở y tế áp dụng thẻ CCCD thay thẻ BHYT trong tổ chức khám, chữa bệnh. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang được đánh giá là 1 trong những đơn vị tiêu biểu, đi đầu trong thực hiện mô hình này.

Mỗi ngày có từ 1.500 - 2.000 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh; để triển khai thực hiện hiệu quả mô hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang đã bố trí nhân lực, đầu tư trang thiết bị; đồng thời tổ chức thông báo, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thẻ CCCD và VNeID thay cho thẻ BHYT trong khám, chữa bệnh.

Tiến sĩ, Bác sĩ Châu Mỹ Chi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết: “Bệnh viện đã triển khai thực hiện mô hình này, trang bị những đầu máy quét mã vạch, người dân sau khi tiếp cận, họ cảm thấy hài lòng và thấy thuận tiện hơn”.

Từ những lợi ích thiết thực do các mô hình mang lại, nhiều người đồng tình, hưởng ứng. Các mô hình được lan tỏa, nhân rộng sẽ góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đồng thời thúc đẩy thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. (Baoapbac.vn 03/8, Ngọc Diễm – M.T)[Về đầu trang](#)

Tây Ninh: Công bố thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh IOC-EDU

Chiều 2/8, tại khách sạn Sunrise (thành phố Tây Ninh), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp VNPT Tây Ninh tổ chức lễ công bố thí điểm Trung tâm Điều hành giáo dục thông minh IOC-Edu.

Đây là một trong những nội dung hợp tác về chuyển đổi số giữa Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2022-2025; hợp tác chiến lược về viễn thông - công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về chuyển đổi số giai đoạn 2024-2030.

Trung tâm Điều hành giáo dục thông minh IOC-Edu là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; đổi mới phương thức dạy - học; kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, mang lại tiện ích tốt nhất cho giáo viên, phụ huynh, học sinh và nhà quản lý.

Theo VNPT Tây Ninh, với chức năng trực quan hoá cung cấp các thông kê báo cáo, biểu đồ, chức năng tra cứu hồ sơ, đồng bộ dữ liệu quản lý và đồng bộ tự động dữ liệu từ vnEdu sang IOC; giám sát các KPI để đưa ra các cảnh báo đa chiều, giúp ích cho việc chỉ đạo quản lý điều hành; lập nhóm, quản lý lịch công tác theo nhóm đơn vị; đồng bộ cơ sở dữ liệu tự động lên site cơ sở dữ liệu ngành của Bộ GD&ĐT; gửi thông báo đến các cấp đơn vị trên địa bàn quản lý.

Mô hình Trung tâm điều hành giáo dục IOC-Edu Sở GD&ĐT Tây Ninh khi chính thức đi vào hoạt động sẽ hướng đến hiện đại hoá hoạt động quản lý của Sở, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý, công khai, giám sát một cách minh bạch thời gian, kết quả xử lý; các trường được tham gia tương tác với hoạt động của sở, ngành, bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả. (Baotayninh.vn 03/8, Tâm Giang) [Về đầu trang](#)

Bình Thuận: Yêu cầu hoàn thành thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa yêu cầu hoàn thành triển khai sử dụng thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc hướng dẫn định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, truyền thông cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Đôn đốc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao, hạ tầng mạng di động 4G, 5G; ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông chính trang đô thị và khắc phục tình trạng lùm sóng.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, một số nhiệm vụ thực hiện còn chậm so với tiến độ đề ra; các vướng mắc trong đấu thầu công nghệ thông tin chậm được tháo gỡ; cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn nhiều hạn chế; việc hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả chưa cao; quản lý Nhà nước về báo chí, các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội còn nhiều hạn chế...

Ông đề nghị trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông rà lại mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành và vượt các nhiệm vụ còn lại của năm 2024 với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian hoàn thành.

Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhất là công tác chuyển đổi số. Hoàn thành nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; triển khai các giải pháp để đảm bảo đạt các chỉ tiêu về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt chiến dịch 90 ngày cao điểm số hóa hồ

sơ, kết quả giải quyết TTHC, góp phần nâng cao xếp hạng các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI, DTI,... (Nguoiduatin.vn 04/8, Nguyễn Đắc Phú)[Về đầu trang](#)

Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Với mục tiêu “lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng cải cách hành chính”, Công an tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong đó có lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và công an các huyện, thành phố đã nhanh chóng tiến hành đồng bộ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần đối với các TTHC trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ nhân dân trong giai đoạn chuyển đổi số. Cụ thể là hướng dẫn Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động phân luồng tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công ngay từ những ngày đầu triển khai kế hoạch. Theo đó, với những công dân có đủ điều kiện đều được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an ngay tại địa điểm tiếp dân. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến 24/7 qua số điện thoại đường dây nóng và số điện thoại zalo cá nhân của cán bộ, chiến sĩ.

Thông tin và quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến được công bố rộng rãi trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh và một số nền tảng mạng xã hội phổ biến như facebook, zalo... Nhờ chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nên 100% TTHC của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực PCCC đều được thực hiện trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Với tinh thần quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong công tác theo hướng chuyên nghiệp và phục vụ, tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an toàn tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm, nắm chắc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, không ngừng cập nhật kiến thức, trau dồi trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an của Công an Đắk Nông luôn đạt kết quả cao.

6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 151 hồ sơ trong lĩnh vực PCCC, trả kết quả 146 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an (100% hồ sơ đều được trả trước hạn), trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận 110 hồ sơ, đang giải quyết 6 hồ sơ và trả kết quả 105 hồ sơ. (Baodaknong.vn 05/8, Hoàng Thanh)[Về đầu trang](#)

Hải quan Thái Nguyên: Đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi thương mại

Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, Thái Nguyên là tỉnh duy nhất trong cả nước xuất siêu trên 5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2024. Đóng góp vào bức tranh

chung đó có vai trò quan trọng của ngành hải quan và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đó là thông tin tại Tọa đàm trực tuyến "Đơn giản hóa thủ tục hải quan, tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư" do Trung tâm Thông tin - Công nghệ Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2024, Chi cục Hải quan Thái Nguyên đã tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp trọng tâm như tiếp tục tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn có hoạt động xuất nhập khẩu hiện đang làm thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu về làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên.

Đặc biệt, chú trọng cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hóa hải quan thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mô hình hải quan số, hải quan thông minh với mức độ số hóa và tự động hóa cao. Bên cạnh đó, thủ tục hải quan được thực hiện 24/7 hoàn toàn trên môi trường số (phi giấy tờ) và được người khai hải quan thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan nhanh chóng, không để tồn đọng nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan.

Theo ông Hwang Kwan Gu, việc đơn giản hóa thủ tục hải quan đã giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí; doanh nghiệp có thể mở tờ khai mọi lúc mọi nơi, thuận lợi và dễ dàng nhờ vào việc các thủ tục hải quan được điện tử hóa, số hóa; hàng hóa được thông quan nhanh chóng, kịp thời; việc lưu trữ hồ sơ cũng thuận tiện hơn nhiều. Những đổi mới này thực sự có ích cho doanh nghiệp, thay vì trước đây phải chờ đợi xếp hàng để nộp hồ sơ thông quan, rất mất thời gian và chi phí đi lại, chi phí thuê logistics.

Chi cục trưởng Nguyễn Đăng Chinh cho biết, nhiều năm trở lại đây, hoạt động đối thoại trực tiếp giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp được Chi cục Hải quan Thái Nguyên tổ chức thường niên 2 lần/năm với trên 80 doanh nghiệp đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn tham gia. Đây là cơ hội nhằm trao đổi thông tin, tuyên truyền về các chính sách quản lý nhà nước; cũng là dịp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Thái Nguyên cũng duy trì hoạt động đối thoại với doanh nghiệp thông qua các kênh khác nhau, như: hoạt động của Tổ giải đáp vướng mắc tại Chi cục; số điện thoại đường dây nóng được niêm yết công khai tại nơi làm thủ tục hải quan; diễn đàn trên Website của cơ quan Hải quan hay thông qua chương trình "Thí điểm Doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật"... (Daibieunhandan.vn 05/8, Thảo Mộc) [Về đầu trang](#)

Bà Rịa-Vũng Tàu: Đến nhà giúp dân làm thủ tục hành chính

“Chứng thực chữ ký tại nhà cho người già, người đi lại khó khăn” là mô hình cải cách hành chính (CCHC) được UBND phường Long Tâm, TP.Bà Rịa triển khai từ tháng 6/2024. Bước đầu mô hình đã nhận được sự hài lòng, tin tưởng của người dân.

Ông Nguyễn Huy Chính (82 tuổi, KP.2, phường Long Tâm) là thương binh 4/4 bày tỏ vui mừng khi được cán bộ, công chức UBND phường Long Tâm đến tận nhà thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký vào giữa tháng 7/2024 vừa qua.

Ông Chính có nguyện vọng ủy quyền người nhận lương hưu trong vòng 1 năm, do đó cần thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký. Công chức Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường đã đến nhà ông thực hiện lấy chữ ký. Tiếp đó, công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo UBND phường xác nhận và trở lại gia đình ông để trả kết quả trong ngày.

“Được chính quyền địa phương quan tâm, chăm sóc đầy đủ về chế độ chính sách, nay còn có công chức phường đến tận nhà hỗ trợ các thủ tục hành chính (TTHC) cần thiết để nhận tiền lương lưu, trợ cấp người có công, tôi rất cảm kích và hài lòng”, ông Chính bày tỏ.

Phường Long Tâm có gần 200 hộ dân có người cao tuổi, người bệnh, khuyết tật, gặp khó khăn trong việc đi lại. Để giúp những trường hợp này không phải đến trực tiếp trụ sở UBND phường giải quyết TTHC, từ tháng 6/2024, UBND phường Long Tâm đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Chứng thực chữ ký tại nhà cho người già, người đi lại khó khăn”.

Mô hình triển khai thực hiện chứng thực chữ ký tại nhà ở lĩnh vực ủy quyền, như: nộp hộ - nhận hộ hồ sơ, giấy tờ; nhận hộ lương hưu - trợ cấp - phụ cấp; vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội... đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách, hưu trí khi họ có nhu cầu. Việc thực hiện lấy chữ ký bảo đảm đúng theo quy định pháp luật. Sau hơn 2 tháng triển khai, UBND phường Long Tâm đã thực hiện chứng thực chữ ký khoảng 50 hồ sơ tại nhà cho người dân.

Theo ông Phạm Nguyễn Khánh Duy, Chủ tịch UBND phường Long Tâm, trước khi triển khai mô hình, phường đã rà soát danh sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách, hưu trí, người già đi lại khó khăn có nhu cầu thực hiện các TTHC hay nhu cầu thực hiện chứng thực chữ ký để ủy quyền cho người thân hưởng chế độ, chính sách, hưởng lương... Từ đó, phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch hỗ trợ chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân khi có nhu cầu.

“Hồ sơ được giải quyết đều bảo đảm và trả kết quả tại nhà cho người dân đúng, trước hẹn. Phường cũng theo dõi cập nhật sự thay đổi trong việc thực hiện TTHC khi có thông báo từ cấp trên hoặc sự thay đổi trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh. Do đó, đã nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết TTHC, nâng cao sự hài lòng của người

dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước”, Chủ tịch UBND phường Long Tâm thông tin thêm. (Baobariavungtau.com.vn 04/8, An Nhiên) [Về đầu trang](#)

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Liên thông dữ liệu BHYT cho trẻ chậm nhất sau 4 giờ

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục liên thông dữ liệu đã ký số Giấy chứng sinh và Giấy báo tử.

Theo Bộ Y tế, ngày 10/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63 quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Để thực hiện Nghị định này, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục liên thông dữ liệu có ký số của giấy chứng sinh, giấy báo tử và ghi mã số liên thông lên giấy chứng sinh, giấy báo tử chậm nhất không quá 4 giờ làm việc sau khi cấp bản giấy lên công giám định BHYT.

Các đơn vị kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, sau khi cấp giấy chứng sinh, giấy báo tử phải ký dữ liệu và liên thông lên Công giám định BHYT để chia sẻ với phần mềm dịch vụ công liên thông, phục vụ người dân thực hiện 2 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khai sinh, khai tử. (Hanoionline.vn 04/8, Quang Hưng) [Về đầu trang](#)

Khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính - mô hình đột phá nhờ dám nghĩ, dám làm

Là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt và lớn nhất phía Bắc, với lượng bệnh nhân đến khám mỗi ngày lên tới hàng chục nghìn người, Bệnh viện Bạch Mai vừa tạo ra bước đột phá bằng quyết định khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính.

Làm thêm giờ ngay tại bệnh viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên y tế không phải di chuyển trong khung giờ cao điểm, vẫn khám bệnh, phẫu thuật được cho người dân ngay tại bệnh viện, đồng thời có thêm thu nhập chính đáng. Đây là khoản thu nhập tăng thêm hợp pháp cho tất cả người lao động tự nguyện tham gia. Vì thế, đến nay đã có khoảng 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai đăng ký tự nguyện làm thêm ngoài giờ hành chính. Nhiều bác sĩ giỏi cũng sẵn sàng đóng cửa phòng khám riêng để làm thêm giờ tại bệnh viện.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Văn Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ, thực tế là các y bác sĩ sau khi hết giờ làm tại bệnh viện vẫn tranh thủ làm thêm ở các phòng khám và các cơ sở y tế tư nhân để có thêm thu nhập. Do vậy, việc triển khai làm thêm giờ ngay tại bệnh viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên y tế

không phải di chuyển trong khung giờ cao điểm, vẫn khám bệnh, phẫu thuật được cho người dân ngay tại bệnh viện, đồng thời có thêm thu nhập chính đáng.

Ngoài chính sách trả công làm thêm thỏa đáng, bệnh viện cũng bảo đảm tính pháp lý để các thầy thuốc yên tâm làm việc trong điều kiện tốt hơn phòng khám tư. Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã cam kết nguồn thu trong thời gian khám buổi tối, sau khi trừ các khoản nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và bệnh viện, sẽ chuyển thành thu nhập cho người lao động. Đây là khoản thu nhập tăng thêm chính đáng và hợp pháp cho tất cả người lao động tự nguyện tham gia. Vì thế, đến nay đã có khoảng 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai đăng ký tự nguyện làm thêm ngoài giờ hành chính.

Được biết, nhiều bác sĩ giỏi cũng sẵn sàng đóng cửa phòng khám riêng để làm thêm giờ tại bệnh viện. Với việc giải quyết được bài toán thu nhập tăng thêm cho y bác sĩ như trên, về lâu dài có thể khắc phục được tình trạng “chân trong, chân ngoài”, “chân ngoài dài hơn chân trong” của một bộ phận không nhỏ y bác sĩ, thậm chí là các biểu hiện tiêu cực của một số bác sĩ như khám qua loa để kéo bệnh nhân ra phòng khám tư...

Có thể thấy, mặc dù các quy định pháp luật trong lĩnh vực này chưa đầy đủ, song lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã thể hiện quyết tâm “dám nghĩ, dám làm” vì mục tiêu phục vụ người bệnh tốt hơn cũng như chăm lo tốt hơn cho đời sống cán bộ, nhân viên. Thành công của mô hình này cần thêm thời gian để đánh giá, song bước đầu nó đã đáp ứng được quy luật cung - cầu, đáp ứng được mong mỏi của người bệnh và cả nguyện vọng chính đáng của nhân viên y tế. Vì thế, sau một thời gian thực hiện, mô hình này nên được tổng kết, đánh giá để xem xét nhân rộng. (Anninhthudo.vn 04/8, Tiến Hưng) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Thanh Hoá dẫn đầu cả nước về số đơn vị hành chính sáp nhập

Thanh Hóa là địa phương thực hiện sáp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn nhiều nhất cả nước. Địa phương này đã hoàn thành việc sáp nhập 143 xã thành 67 xã (giảm 76 xã). Thanh Hoá đã làm gì để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ, đảng viên, và hơn cả là mang lại hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy hành chính sau sáp nhập?

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, ngay từ đầu Thanh Hoá làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong quá trình triển khai, thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch; khi ban hành văn bản hướng dẫn phải rõ ràng, cụ thể, đặc biệt là xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn để bố trí cán bộ, nhất là xây dựng người đứng đầu phải bằng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể.

"Khi sáp xếp theo tiêu chí, tiêu chuẩn, khi đối chiếu là mình biết, chứ không có chuyện lựa chọn không có tiêu chí, từ bằng cấp, chuyên môn, năng lực lãnh đạo; kết quả khi 3 xã sáp nhập lại chọn 1 người đứng đầu thì 3 xã đấy, 3 đồng chí đấy ở địa phương đấy có

đưa được phong trào lên không thì phải bằng sản phẩm, hiệu quả và được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá để chọn bố trí người đứng đầu. Có như vậy mới bảo đảm tính công bằng và khách quan, minh bạch trong công tác bố trí cán bộ. Từ đó cán bộ dôi dư thì chúng ta vận động, hỗ trợ chính sách để chuyển đổi công việc, giảm được bộ máy cán bộ công chức", ông Hùng nói.

Thanh Hoá cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, từ xây dựng vị trí việc làm, quản lý công việc đầu vào, giám sát sản phẩm công việc đầu ra phải đảm bảo được hiệu quả, chất lượng. Việc sáp nhập, tinh giản cũng đã giúp Thanh Hoá tiết kiệm hằng trăm tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng, Thanh Hoá cũng như các địa phương khác không tránh khỏi những vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình giải quyết sau sáp nhập.

Tại phiên họp HĐND tỉnh Thanh Hoá mới đây, ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá cho rằng, việc giải quyết, sắp xếp tài sản dôi dư gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thủ tục pháp lý: "Việc chậm này trách nhiệm ngoài cơ quan Thường trực ra có các đơn vị liên quan, đặc biệt là các đơn vị có tài sản dôi dư. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp để làm triệt để nội dung này. Tuy nhiên, việc xử lý một tài sản liên quan đến rất nhiều khâu, kế hoạch quản lý sử dụng đất và nhiều kế hoạch xây dựng khác, khi sắp xếp thì phải cần phải có phương án, cho nên nó cũng gây nên tình trạng chậm và đặc biệt chúng tôi không phủ nhận có sự chậm trễ của chính cơ quan thường trực".

Giai đoạn 2023-2025 dự kiến tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện sắp xếp 153 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố. Đáng chú ý là sẽ sáp nhập huyện Đông Sơn vào Thành phố Thanh Hoá. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng với kinh nghiệm, sự chuẩn chu đáo, Thanh Hoá tiếp tục thể hiện vai trò là tỉnh dẫn đầu cả nước về kết quả, hiệu quả sau sáp nhập. (VOV.vn 04/8, Sỹ Đức) [Về đầu trang](#)

Đồng Nai kiến nghị không ban hành quyết định giao biên chế hàng năm

Theo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương kiến nghị giao biên chế trong giai đoạn 2022 - 2026.

Trong văn bản kiến nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho biết, theo quyết định giao biên chế khối Đảng, đoàn thể của tỉnh Đồng Nai do Ban Tổ chức Trung ương ban hành, tổng biên chế giai đoạn 2022 - 2026 của tỉnh là 970 biên chế, trong đó: giảm 5% cán bộ, công chức, còn 898 người; giảm 10% viên chức, còn 72 người. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhận thấy, việc xác định biên chế của tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2026 như trên là chưa phù hợp do không phản ánh được tình hình thực tiễn của tỉnh.

Lý do, tỉnh Đồng Nai đã giảm 128 biên chế, tỷ lệ giảm 10,02% đảm bảo theo quy định, còn lại 1.149 biên chế, đảm bảo theo Nghị quyết số 39-NQ/TW (trong đó cán bộ, công chức giảm 111 biên chế; viên chức giảm 14 biên chế). Đến ngày 30/6/2021 (thời điểm tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, làm căn cứ để Trung ương giao

biên chế giai đoạn 2022 - 2026), tổng số người làm việc thực tế trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể của tỉnh là 1.187 người, gồm 1.059 biên chế (976 cán bộ, công chức; 83 viên chức) và 128 hợp đồng theo Nghị định 161. Số biên chế chưa sử dụng là 90 biên chế.

Nguyên nhân chưa sử dụng là do các năm 2019, 2020 và 6 tháng năm 2021 có cán bộ, công chức về hưu, nghỉ chính sách, thôi việc, chuyển công tác và trong 2 năm 2020, 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh không tổ chức thi tuyển công chức nên chưa bổ sung kịp nhân sự cho các cơ quan, đơn vị.

Do đó, để thuận lợi cho địa phương trong quản lý, sử dụng biên chế được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét giao biên chế giai đoạn 2022 - 2026 cho khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo số biên chế năm 2021 là 1.149 biên chế (bao gồm 1.039 cán bộ, công chức, 110 viên chức). Theo đó, tổng biên chế giai đoạn 2022 - 2026 của tỉnh là 1.086 biên chế (bao gồm 987 cán bộ, công chức, 99 viên chức).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương giao cho các địa phương xem xét điều chuyển biên chế giữa khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền trong tổng biên chế được Ban Tổ chức Trung ương giao để thực hiện nhiệm vụ của các khối trong từng giai đoạn; không ban hành quyết định giao biên chế hàng năm, đồng thời trong quyết định giao biên chế không giao cụ thể biên chế giữa khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền; các địa phương chủ động thực hiện phân bổ biên chế. (Baodongnai.com.vn 04/8, Phương Hằng)[Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên Thanh Hồng